

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ quý I/2022 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022

Ngày 04 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ quý I năm 2022¹. Nội dung trình bày cuộc họp: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022; Chương trình công tác tháng 4 và quý II năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có: Đại biểu là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh²; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không phải là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh); đại diện: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Kiên Giang; Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố³.

Sau khi nghe Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Dương Thanh Nhã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022; Chương trình công tác tháng 4 và quý II năm 2022. Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH QUÝ I

1. Ưu điểm, tiến bộ: Đánh giá cao quyết tâm vào cuộc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I của một số ngành và địa phương. Qua đó, góp phần cho tình hình kinh tế xã hội quý I của tỉnh tiếp tục đà phục hồi và phát triển: (i) Dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tỷ lệ

¹ Trực tuyến với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy.

² 04 thành viên UBND tỉnh cử cấp phó tham dự: Sở Ngoại vụ (ông Nguyễn Việt Thông), Sở Giáo dục và Đào tạo (ông Thiệu Văn Nam), Ban Dân tộc (ông Danh Lắm), Sở Du Lịch (ông Nguyễn Chí Thanh(P))

³ Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cấp phó tham dự: Hà Tiên (ông Mai Quốc Thắng), Gò Quao (Lê Kim Khoa), Vĩnh Thuận (ôn Lê Văn Đù).



tiêm vắc xin liều cơ bản đạt khá cao (*trên 99%*), trong đó một số địa phương đạt kết quả khá tốt về tiêm vắc xin mũi 3 như: Phú Quốc (*80,4%*), Giang Thành (*77,7%*), Hà Tiên (*76,2%*), An Minh (*71,15%*)... (ii) Kinh tế tăng trưởng, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng khá, Công nghiệp (*tăng 11%*); ngân hàng (*huy động vốn tăng 10%, doanh số cho vay tăng 21%*); xuất khẩu (*tăng 7,7%*); du lịch (*khách du lịch tăng 31%, khách quốc tế tăng 11 lần*),... (iii) Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tiếp tục quan tâm; trong đó đã triển khai tốt chủ trương đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp; văn hóa - thể thao có nhiều tiến bộ; bệnh truyền nhiễm giảm so cùng kỳ; giải quyết việc làm tăng khá, đã tuyên truyền vận động có hiệu quả lực lượng lao động (*về địa phương trước đây do dịch Covid -19*) trở lại làm việc, an sinh xã hội được triển khai tốt... (iv) Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

2. Hạn chế nổi lên: (i) Tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chưa đạt yêu cầu, nhất là mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên như: An Biên (*43,79%*), U Minh Thượng (*45,25%*), Gò Quao (*46%*), Rạch Giá (*49,5%*)... (ii) Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản, tốc độ tăng quý I thấp nhất trong 3 năm trở lại. Nhiều chỉ tiêu giảm so cùng kỳ hoặc không đạt kịch bản đề ra: Tôm nuôi (*giảm hơn 6%*), giá trị sản xuất công nghiệp (*hụt hơn 1.110 tỷ*), thương mại dịch vụ (*hụt hơn 2.000 tỷ*), thu ngân sách giảm (*hơn 2%*), đầu tư công vẫn còn chậm,... (iii) Tiến độ thực hiện nhiệm vụ còn chậm, quá hạn kéo dài: Phú Quốc (*quá hạn 11/30*), Sở Tài nguyên và Môi trường (*quá hạn 9/88*), Sở Kế hoạch và Đầu tư (*quá hạn 6/69*),... (iv) Tiến độ trình duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện rất chậm (*15/15 huyện, thành phố chưa trình*).

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM THÁNG 04 VÀ QUÝ II

Tình hình tháng 4 và quý II sẽ còn nhiều khó khăn hơn do dịch bệnh còn phức tạp, trong khi tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt thấp. Thời tiết vào mùa mưa diễn biến bất thường. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào sẽ tiếp tục gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh,... Tăng trưởng quý I và một số chỉ tiêu đạt thấp sẽ tạo áp lực lên quý II. Do đó, **để đảm bảo mức tăng trưởng chung của năm 2022 là 6,02%**. Yêu cầu các ngành, địa phương:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của người đứng đầu, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế của ngành, địa phương mình; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để đảm bảo mức tăng trưởng quý II và 6 tháng đạt kịch bản đề ra⁴.

⁴ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối với các địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp: Lãnh đạo UBND các địa phương quan tâm, quyết liệt hơn nữa, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo, đẩy nhanh tiêm mũi thứ 3; chuẩn bị kỹ điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi theo chủ trương chung, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sở Y tế chủ động các kịch bản sẵn sàng, chủ động ứng phó với các chủng mới phát sinh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tốt vai trò tham mưu, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội⁵; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế⁶. Chủ động làm việc với các ngành và địa phương kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

4. Các Sở ngành có chỉ tiêu đạt thấp hoặc sụt giảm trong quý I (*Nông nghiệp, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Phú Quốc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Giao thông vận tải,...*): Tập trung rà soát, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp để đảm bảo mức tăng trưởng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách trong quý II và 6 tháng, nhất là về: Nuôi trồng thủy sản; sản xuất công nghiệp, kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng thương mại, dịch vụ; xuất khẩu; thu ngân sách; giải ngân đầu tư công; phát triển du lịch, đặc biệt là tăng doanh thu; vận tải,...

5. Chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, mưa bão. Cơ quan thường trực BCH phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, UBND các địa phương chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão,... để chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

6. Đẩy nhanh tiến độ lập: Quy hoạch tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng.

7. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt các sự kiện, Lễ động thổ công trình tượng đài Bác Hồ; Lễ khánh thành nhà lưu niệm các Anh hùng Liệt sỹ ở Phú Quốc,... đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và an toàn về phòng chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch đề ra.

8. Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế khẩn trương tham mưu thực hiện Chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ.

⁵ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

⁶ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

9. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động có giải pháp bảo đảm cung cầu lao động, nắm chắc diễn biến của cung - cầu lao động trong tỉnh để có kế hoạch, giải pháp kết nối cung cầu lao động, giải quyết khó khăn về thiếu hụt lao động tại các địa phương, khu vực sản xuất trọng điểm của tỉnh.

10. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp Lễ 30-4; quốc tế lao động 1-5,... Tăng cường chống khai thác IUU⁷. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Ban Tiếp công dân và các cơ quan/đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quy chế tiếp công dân, không để tái lập tình trạng người không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan làm đại diện để đối thoại, khiếu nại,... trái quy định của pháp luật.

11. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn kéo dài. Giao các Phó Chủ tịch phụ trách khối thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Mỗi quý các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi ngành, lĩnh vực báo cáo kết quả thuộc lĩnh vực phụ trách tại các kỳ họp quý của UBND tỉnh.

12. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề, các sở ngành có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu UBND tỉnh.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện triển khai các chương trình/đề án/dự án của ngành mình (*thuê môi trường, nước biển...*)

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ quý I/2022 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để triển khai thực hiện. / *reualh*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự họp;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.



Đặng Vũ Bằng

⁷Thông báo số 327/TB-VP ngày 05/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang